

ชื่องานวิจัย	สถิติวิเคราะห์การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย	นางสาวชิตยา ศีตรูพินาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย กิตติธนาจรุจน์
สาขาวิชา	สถิติประยุกต์
ปี	2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชเท่ากับ 0.795 ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จากประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และ สถิติทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 15,000 บาท มีระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้าน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน จากการผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน พบว่า เรื่องที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และเมื่อจำแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง